



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง ขยายระยะเวลาการลดค่าปรับ ตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การลดค่าปรับความผิดฐานมีเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต เป็นการชั่วคราว
กรณีพนักงานวิทยุสมัครเล่นถูกยกเลิกสัญญาอนุญาตเรียกขาน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้มีประกาศ เรื่อง การลดค่าปรับความผิดฐานมีเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว กรณีพนักงานวิทยุสมัครเล่นถูกยกเลิกสัญญาอนุญาตเรียกขาน โดยให้เปรียบเทียบคดีฐานมีซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ในอัตราเครื่องละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) แก่พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ถูกยกเลิกสัญญาอนุญาตเรียกขาน และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาตเรียกขานที่ถูกยกเลิกดังกล่าว ซึ่งมีได้ดำเนินการขอรับใบอนุญาตให้มีซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือจำหน่ายโอนให้กับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่นตามแต่กรณี โดยให้มีกำหนดระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) ไปแล้ว นั้น

สำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากมีพนักงานวิทยุสมัครเล่นมาขอรับดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวโดยต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การปรับลดค่าปรับตามประกาศ สำนักงาน กสทช. ดังกล่าวแล้วข้างต้น จะครบกำหนดระยะเวลา ๑๘๐ วัน ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ถูกยกเลิกสัญญาอนุญาตเรียกขานและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามที่พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรขยายเวลาปรับลดค่าปรับตามประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง การลดค่าปรับความผิดฐานมีเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว กรณีพนักงานวิทยุสมัครเล่นถูกยกเลิกสัญญาอนุญาตเรียกขาน ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ให้เปรียบเทียบคดีกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ถูกยกเลิกสัญญาอนุญาตเรียกขาน และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาตเรียกขานที่ถูกยกเลิกดังกล่าว และมีได้ดำเนินการขอรับใบอนุญาตให้มีซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือจำหน่ายโอนให้กับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่นตามแต่กรณี โดยให้เปรียบเทียบคดีฐานมีซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ในอัตราเครื่องละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะได้ดำเนินการให้เป็นตามคำสั่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินคดีและเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ